

Source : ประชาชาติธุรกิจ

Date : 23 ก.พ. 2560 Page : 5

No: 60069505

# เร่งลอยตัวราคาน้ำตาลก่อนบราซิลตั้งPanel

รัฐบาลบราซิลเพิ่งตั้ง “คณะผู้พิจารณา” ต่อ WTO อีกครั้ง 10 มี.ค.นี้ ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบินพบรัฐบาลบราซิลเคลียร์ปมร้อน แจ้งไทยปรับโครงสร้างระบบอ้อยและน้ำตาลแล้ว หลัง “กอน.” ลงมติ “ลอยตัว” ราคาน้ำตาลยกเลิกโควตา ก. ข. ค. มาใช้หลักการสำรองน้ำตาลภายในประเทศแทน

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในฐานะประธานที่ประชุม คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่า ในวันที่ 10 มี.ค. 2560 ทางประเทศบราซิล โดยรัฐบาลและภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวหาไทยถึงการอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อาจมีการกีดกันการค้าขึ้น การตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) ขึ้นมาหารืออีกครั้งตั้งแต่วันที่ 6-8 มี.ค. ที่จะถึงนี้ ฝ่ายกฎหมายและตัวแทนคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรม จะเดินทางไปยังประเทศบราซิลเพื่อยืนยันว่าไทยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามที่ได้ตกลงไว้

“ในการประชุม กอน. เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่วมกันที่จะทำการยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลทราย ก. (บริโภคในประเทศ) โควตา ข. (ส่งออกผ่าน บ.อ้อยและน้ำตาลทรายไทย) และโควตา ค. (ส่งออกที่เหลือ) โดยระบบใหม่จะเป็นการกำหนดปริมาณสำรองน้ำตาลทรายที่ใช้ในประเทศ (Buffer Security) หลังการปิดทึบไปจนถึงก่อนเปิดทึบในฤดูปลูกใหม่ ทั้งที่เป็นส่วนของน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบ โดยระบบ



สมศักดิ์ จันทรวงทอง

หรือโรงงานน้ำตาลจะเป็นผู้สำรองใน ส่วนนี้ไว้

โดย Buffer Security นี้จะมีไว้ดูแลผู้บริโภค เพื่อให้เกตุมั่นคงว่าประเทศจะไม่มีทางขาดแคลนนตาล คาดว่าจะนำไปสู่การนำร่องปฏิบัติได้ภายใน ต.ค. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะที่ราคาในประเทศจะเคลื่อนไหวอิงตามราคาตลาดโลก หรือลักษณะลอยตัว

“ในหลักการจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับฝ่ายกฎหมายก่อนถึงความเป็นไปได้ตามหลักการข้างต้น” นายสมชายกล่าว

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอณ.) กล่าวว่า สำหรับการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายโดยเป็นราคาอ้างอิงตลาดโลกนั้น จะนำราคาตลาดโลกเฉลี่ยของเดือนที่ผ่านมาเพื่อคำนวณราคาหน้าโรงงานและกำหนดรายได้เข้าระบบ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่กำหนดราคาขายปลีกที่อิงราคาตลาดโลกดังกล่าวที่จะต้องดูแล

ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยทางกระทรวงพาณิชย์จะมีกลไกและกฎหมายดูแลเรื่องราคาอยู่แล้ว เช่น การเปิดเสรีนำเข้าหากพบว่ามีการกักตุน หรือสมรู้ร่วมคิดกันขึ้นราคาจนทำให้ราคาน้ำตาลทรายที่ขายสูงจนเกินไป

“การลอยตัวน้ำตาลตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุด เพราะราคาตลาดโลกขณะนี้กับราคาน้ำตาลทรายที่จะนำไปสู่การลอยตัวใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากซึ่งจะไม่มีใครเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ และยังมีแนวโน้มจะเปิดให้มีการนำเข้าน้ำตาลทรายแบบเสรี เพื่อป้องกันไม่ให้อาณาเขตสูงเกินไป ถ้าสูงจะมีการนำเข้ามาถ่วงดุลได้ ซึ่งนั่นทางกระทรวงพาณิชย์อาจมีแนวโน้มที่จะยกเลิกให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเช่นกัน”

แหล่งข่าวกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการควบคุมราคา และจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลใหม่แน่นอน และหากในอนาคตเปิดเสรีนำเข้าน้ำตาลมาเพื่อคานอำนาจด้านการแข่งขัน แต่จะมีสินค้าประเภทใหม่ ๆ เกิดขึ้น ทั้งน้ำตาลเพื่อสุขภาพ น้ำตาลคาราเมล เพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้คุมสินค้าประเภทนี้ ดังนั้นการใช้กลไกเปิดเสรีมาคานอำนาจนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าในประเทศไม่ฮั้วกันขึ้นราคาขาย

แหล่งข่าวด้านเอกชน กล่าวว่า มติที่ประชุม กอน. วันนี้ส่วนใหญ่ชาวไร่เห็นด้วย ขณะที่ฝั่งโรงงานน้ำตาลแม้ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยแต่ยังมองว่าในทางปฏิบัติอาจต้องใช้เวลาดึงจะทำให้ได้จริง เพราะยังคงมีเรื่องระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่ยังต้องหารือข้อสรุปอีก